

Số: 153 /TB-MTTQ-BTT

Cà Mau, ngày 05 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019

I. Kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền

Trước hết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ sự nhất trí với các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2019.

Những tháng đầu năm 2019, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự điều hành có hiệu quả của chính quyền, tăng cường các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh cho thấy tình hình các tầng lớp nhân dân tiếp tục ổn định, ý thức của người dân trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng lên, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động được lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương được Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật tại 04 huyện theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và tham gia với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức nhiều cuộc giám sát, khảo sát trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng để chính quyền và các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện đúng các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát hiện những hạn chế, đề kịp thời kiến nghị khắc phục, ...

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chú trọng phối hợp với các cơ quan Nhà nước thực hiện đúng thời hạn, đúng thẩm quyền, theo quy định của pháp luật; hoạt động hòa giải ở cơ sở được quan tâm và kết quả hòa giải thành 211/269 vụ việc góp phần xây dựng tình đoàn kết ở cộng đồng dân cư giảm đơn thư vượt cấp; công tác giám sát đầu tư của cộng đồng đi vào hoạt động có hiệu quả, đã giám sát 151 công trình, phát hiện 01 trường hợp thực hiện không đúng thiết kế, Ban Giám sát kiến nghị khắc phục.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng thuận với việc đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đặc biệt là sự chủ động quyết tâm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo ứng phó khẩn cấp tình hình diễn biến

phức tạp của bệnh dịch tả heo Châu phi và ứng phó khắc phục thiên tai gây ra. Nhìn chung, đa số ý kiến cử tri rất phấn khởi đồng thuận với những kết quả đạt được song vẫn còn lo lắng một số vấn đề như: Tốc độ lan truyền nhanh của dịch tả heo Châu phi; dịch bệnh ở người và cây trồng, vật nuôi còn diễn biến phức tạp, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép, sử dụng các chất ma túy gia tăng; tệ nạn trộm cắp, số đề, đá gà chưa được dùng giảm; vấn đề an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường chậm được cải thiện; tình trạng sạt lở vẫn còn tìm ẩn cao ở nhiều cụm dân cư ven sông, ven biển,... Những vấn đề trên sẽ có ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

II. Những nội dung cử tri và Nhân dân quan tâm

Tại kỳ họp lần thứ Chín, trên cơ sở tổng hợp tình hình thực tế, ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xin phản ánh và kiến nghị như sau:

1. Dịch tả heo Châu phi đã và đang còn diễn biến phức tạp chính là nỗi lo của người chăn nuôi heo trong việc bảo vệ đàn heo hiện có và việc tái đàn trong thời gian tới rất khó khăn, người tiêu dùng và thị trường thịt heo ở những tháng cuối năm sẽ sụt giảm; vấn đề này Ủy ban nhân dân tỉnh cần có giải pháp tích cực, hiệu quả hơn nữa để người dân an tâm, có ý thức phòng ngừa dịch bệnh trong chăn nuôi, giảm thiệt hại như hiện nay.

2. Về Y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỉnh đã triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được quan tâm chỉ đạo kiểm tra thường xuyên tại các cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn cao, nhất là tái vi phạm; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các bệnh truyền nhiễm tăng so với cùng kỳ, do vậy, ngành y tế và Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm cần tham mưu tích cực cho Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh các giải pháp tự phòng, tự quản và tăng chế tài xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm.

3. Lao động việc làm: Nhất là xuất khẩu lao động, nhiều cử tri có con em đăng ký đi lao động nước ngoài nhất là các thị trường khó, đòi hỏi trình độ cao, phải tốn kém chi phí, thời gian học dài, nhưng tới thời gian sát hạch tuyển chọn thì tỷ lệ đạt rất thấp, số không được đi đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Do vậy, cử tri rất mong muốn Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chặt chẽ các cơ quan tư vấn việc làm phải hướng dẫn rõ và cụ thể phù hợp với những đối tượng để khi tham gia học tập đến khi tuyển chọn đi lao động thì tỷ lệ đạt cao hơn.

4. Cử tri và Nhân dân ghi nhận việc Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tiến hành nhiều hoạt động để vận động Nhân dân chung tay bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tình trạng xả rác thải sinh hoạt ở các tuyến dân cư ven sông, nước thải ở các đầm tôm nuôi công nghiệp một số hộ dân sên vét ao đầm đưa thẳng ra sông, một số công ty, nhà máy chế biến thủy sản chưa đảm bảo hệ thống xử lý nước, thải ra sông gây ô nhiễm môi trường chưa được cải thiện. Cử tri và Nhân dân mong muốn chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm nhiều hơn nữa trong việc xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân tái vi phạm trong việc xả nước thải, rác thải không

qua xử lý ra môi trường nhằm làm giảm tối thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

5. Tình trạng sạt lở ven sông, ven biển ngày càng nhiều đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ dân sống ven sông, ven biển; đã qua Mặt trận và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động người dân cũng thấy được nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng và tài sản, phần lớn các hộ dân cũng nhận thức được nhưng việc tự giác di dời thì vẫn chưa chủ động. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành chức năng sớm có giải pháp chống sạt lở và di dời những hộ sống ven sông, ven biển ở những nơi sạt lở đến nơi an toàn.

6. Về an ninh trật tự, an toàn xã hội, thời gian qua, lực lượng Công an trong tỉnh đã đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, đã triển khai nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, Nhân dân còn lo ngại tình hình phức tạp về các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như: mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy, hành vi lừa đảo qua mạng, hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, tệ nạn trộm cắp, cờ bạc đã và đang lang rộng đến một số địa bàn nông thôn. Vì vậy, Nhân dân và cử tri kiến nghị chính quyền các cấp và ngành Công an cần có biện pháp mạnh hơn để kịp thời chấn áp các loại tội phạm và đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong thời gian tới.

7. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo về thời hạn, thời hiệu, đúng thẩm quyền. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài theo tinh thần Kế hoạch số 363/KH-TTCTP ngày 20/3/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số vụ việc khiếu kiện vượt cấp kéo dài; vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các vụ việc đã được kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như của Trung ương nhưng vẫn còn khiếu kiện kéo dài.

Trên đây là Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại kỳ họp thứ Chín Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX./.

Nơi nhận:

- MTTW, Ban DCPL MTTW (báo cáo);
- TT TU (báo cáo);
- TT HĐND, UBND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- BTT UBMTTQ tỉnh, huyện, thành phố;
- Lưu: VT, DCPL.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Lê Dũng